



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๗๑

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน คณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้/คณะกรรมการวางแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล)/
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเสียน บัวจุม)/ผู้อำนวยการสถาบันป๋มเพาะ
วิสาหกิจ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมลงนาม MOU เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ และลงนามในส่วนเมืองนวัตกรรมส่วนขยาย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานภายในหลายหน่วยงาน และได้นำเสนอ Focus Area ของมหาวิทยาลัยในด้าน Gastronomy ให้กับที่ประชุมเมืองนวัตกรรมอาหาร เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อุทยานวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเข้าร่วมจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยด้านอาหารของประเทศ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายในด้าน Gastronomy ของมหาวิทยาลัยถูกบรรจุในยุทธศาสตร์วิจัยอาหารของประเทศ สถาบันป๋มเพาะวิสาหกิจจึงเสนอเรื่องการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

๑. รับทราบและให้ความชัดเจนต่อการดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายที่จะเข้ามาเป็น Agenda Based อีกด้านหนึ่งในการนำเสนอของมหาวิทยาลัย

๒. พิจารณารับหลักการสนับสนุนพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๔-๕ ไร่ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์เฉพาะด้านเกษตรอาหาร เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้าน Gastronomy นำไปสู่การเป็น Gastronomy ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป

๓. พิจารณาให้ความเห็นร่างแนวทางการดำเนินงาน (Roadmap) แผนการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖)

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรเร่งดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างมหานครแห่งนวัตกรรมและวัฒนธรรมอาหาร (Gastropolis) โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ชัดเจน ประสานเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อ ผลักดันให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น โดยพิจารณาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางานวิจัยที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ควรพิจารณาการดำเนินงานให้ครอบคลุมถึง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับหลักการสนับสนุนพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๔-๕ ไร่ เพื่อรองรับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ เฉพาะด้านเกษตรอาหารฯ และให้เสนอคณะกรรมการวางแผนมหาวิทยาลัยแม่โจ้พิจารณา ในรายละเอียดด้านพื้นที่ต่อไป

๒. ให้เพิ่มเติมรายชื่อกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๒ คน คือ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) และ ผู้อำนวยการกองแผนงาน

๓. ให้คณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไป พิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ